



ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน

ตามประกาศกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ฉบับลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน นั้น

บัดนี้ กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ในวัน เวลา ราชการ) ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร เลขที่ ๑ ถนนจักรีประพาส ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าว หรือมิได้แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า

(๑) บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

(๒) ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

ก. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก

ข. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในวัน เวลา ที่กำหนด

ค. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลาที่กำหนดในตำแหน่ง

ที่สอบคัดเลือกได้

(๓) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่มียสิทธิ์ได้รับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์)

สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
สาขาหลังสวน

แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบคัดเลือก	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๗	นายอนุพงศ์ หนูคง
๒	๐๐๒	นางสาวศุภาวรรณ ชูวะประดิษฐ์
๓	๐๐๓	นางสาวศิริประภา แสงเพชร
๔	๐๐๔	นางสาวนันทกานต์ บุญชะตา
๕	๐๐๙	นางสาววลัยลักษณ์ มีศรี
๖	๐๐๘	นางรุ่งทิพย์ หนูปลอด